
บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองสรวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 3 /2554 
ในวันจันทร์ ที่  14  กุมภาพันธ์  2554 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประดิษฐ์ โนมขุนทด ประธานสภา อบต. ประดิษฐ์ โนมขุนทด 
2 นายอัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์ รองประธานสภา อบต. อัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์ 
3 นางทองหล่อ โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ทองหล่อ  โนมขุนทด 
4 นางสมพร  เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมพร  เจิมขุนทด 
5 นายวินัย  ธงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 วินัย  ธงสันเทียะ 
6 นายภู   โอมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ภู   โอมฤกษ์ 
7 นางศตพร  จันทนนท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศตพร  จันทนนท์ 
8 นายประจวบ  รัตน์สันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ประจวบ รัตน์สันเทียะ 
9 นางส าราญ  ภาพขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ส าราญ  ภาพขุนทด 
10 นายสุชิน  มะอิสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สุชิน   มะอิสูงเนิน 
11 นายสมาน  แนมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สมาน  แนมขุนทด 
12 นางอรุณ  บ้ าสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 อรุณ  บ้ าสันเทียะ 
13 นายมัชชา  ดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 มัชชา  ดงสันเทียะ 
14 นายผจญ  เวินขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ผจญ  เวินขุนทด 
15 นายสายัณห์  ด่านสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สายัณห์  ด่านสันเทียะ 
16 นางสายธาร  ด่านสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สายธาร  ด่านสันเทียะ 
17 นายสุวรรณ  แนมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สุวรรณ  แนมขุนทด 
18 นางเสน่ห์  เจิมขุนทด เลขานุการสภา อบต. เสน่ห์  เจิมขุนทด 
    

 
ผู้ไม่เข้าประชุม       -   ไม่มี 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสมคิด  เมธาวิรัตน์ นายก อบต.หนองสรวง สมคิด  เมธาวิรัตน์ 
2. นายเปรม  บินสันเทียะ รองนายก อบต.หนองสรวง เปรม  บินสันเทียะ 
3. นายไมล์  มณีเขียว รองนายก อบต.หนองสรวง ไมล์  มณีเขียว 
4. นายเสน่ห์  วงศ์สันเทียะ เลขานุการนายก อบต. เสน่ห์  วงศ์สันเทียะ 
5. นางสาวสายพิน  ศรอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สายพิน  ศรอินทร์ 
6.    
7.    
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เริ่มประชุม เวลา    09. 30  น. 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   -เมื่อในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม
สภา  
ประธานสภา    อบต.หนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที ่3 /2554   ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   - เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   -  เรื่องการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ประธานสภา   ธนาคารกรุงไทย มาบริการให้กับท่านสมาชิกสภา  ผมขอเชิญท่านนายก  

องค์การบริหารส่วนต าบลกล่าวช้ีแจงครับ 
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์    - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน  จาก
การประชุมนายก อบต.    ที่ผ่านมา ดิฉันได้ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนธนาคารจาก ธกส.  
เปลี่ยนเป็น 

ธนาคารกรุงไทย  ซึ่งเราจะท าการปิดบัญชี ธนาคาร ธกส. และจะเปิดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกปักธงชัย   เพราะงบประมาณเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลอุดหนุนให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่
ของธนาคารกรุงไทย สาขา    สามแยกปักธงชัย  ได้ชี้แจงรายละเอียดใน
การเปิดบัญชี  ขอเชิญคะ 

เจ้าหน้าท่ีธนาคารกรุงไทยฯ   - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง และ 

สมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่านคะ   ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกปัก
ธงชัย ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ออกมาบริการเปิดบัญชีให้กับท่านสมาชิกสภา 
อบต.หนองสรวง   เอกสารในการเปิดบัญชีมี  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือส าเนาบัตรข้าราชการ  จ านวน  1  ใบ  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  ในกรณีเปิดบัญชีอย่างเดียว  เสียค่าธรรมเนียม  500  บาท    และ
เปิดบัญชี พร้อม บัตร เอทีเอ็ม  เสียค่าธรรมเนียม  700  บาท  เพราะบัตร 
เอทีเอ็ม บวกท าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ รายปี  สามารถคุ้มครอง 
100,000  บาท/ ปี  และสามารถเบิกค่ารักษาได้ครั้งละ  5,000  บาท  ทาง
ธนาคารหักค่าประกันอุบัติเหตุรายปีๆละ  599  บาท  ถ้าสมุดบัญชีหายเสีย
ค่าปรับ  50  บาท และต้องแจ้งความที่สถานีต ารวจ  ถ้าบัตรเอทีเอ็มหาย
แจ้งเจ้าหน้าท่ีธนาคาร เสียค่าปรับ  100  บาท  ก็ขอฝากให้ท่านได้พิจารณา 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - การเปิดบัญชีถ้าไม่ท า เอทีเอ็ม ค่าธรรมเนียม  500  บาท ถ้าเปิดบัญชี
พร้อมประธานสภา    เอทีเอ็มท าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียม  700  บาท    ทาง
องค์การบริหาร 



ส่วนต าบลหนองสรวง  ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีธนาคารกรุงไทยสาขาสามแยก
ปักธงชัย ท่ีออกมาบริการให้กับสมาชิกสภา อบต.หนองสรวงของเรา   
ขอขอบคุณครับ 

เจ้าหน้าท่ีธนาคารกรุงไทย   - ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงท่ีอุปการะอุดหนุน และ
ไว้วางใจ  

ทางธนาคารกรุงไทยสาขาสามแยกปักธงชัย  
     -ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2    - เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
     2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี  2 / 
2554  เมื่อ 

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2554 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา  ทุกท่านได้รับ
เอกสารประธานสภา    บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 /2554  เมื่อ
วันท่ี  9  กุมภาพันธ์   

2554   ก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง มีตรงไหนต้อง
แก้ไข  
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 /2554  เมื่อวันท่ี  8  
กุมภาพันธ์   2554   
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นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - เมื่อในท่ีประชุมได้ตรวจสอบแก้ไข บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ประธานสภา    ครั้งท่ี 2 /2554  เมื่อวันท่ี 9  กุมภาพันธ์  2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมจะ
ขอมติที ่

ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 2 /2554  เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2554  ขอให้ยก
มือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1   
ครั้งท่ี  

2 /2554  เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2554 (เห็นชอบ 17   เสียง ,ไม่ออกเสียง 
1 เสียง ) 

 
ระเบียบวาระที่  3    - เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
     -ไม่มี  
 

 
ระเบียบวาระที่  4    เร่ืองทัศนศึกษาดูงาน 
 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทัศนศึกษาดูงาน  ตามที่สภาได้อนุมัติความ
เห็นชอบประธานสภา    ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2554 เรื่องทัศนศึกษาดูงาน  ก็
อยากน าเรียนท่าน 

สมาชิกสภา ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะไปทัศนศึกษาดูงาน ที่ไหน  ขอให้
ท่านได้เสนอในที่ประชุมครับ เชิญครับ  



นายมัชชา  ดงสันเทียะ   -ผมเห็นด้วยครับท่ีเราจะไปอบรมทัศนศึกษาดูงาน  
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
นางอรุณ  บ้ าสันเทียะ   - ดิฉันขอเสนอไปจันทบุรี  
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
นายภู  โอมฤกษ์    - ผมอยากทราบว่ามีใครไปด้วยครับ  
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าท่ี  ผู้น าหมู่บ้าน และ
ผู้ติดตาม 
ประธานสภา 
นายภู  โอมฤกษ์    - ผู้ติดตามมากเกินไปครับ  ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้ผู้ติดตามไป  ผมขอ
เสนอเอา 
สมาชิก อบต.หมู่ 3    ครอบครัวไปดีกว่าครับ  
นางส าราญ  ภาพขุนทด   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน สภาได้อนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว  ขอให้ท่าน
ได้พูดคุยสมาขิก อบต.หมู่ 5    กัน เราไปทัศนศึกษาดูงานไม่ใช่ไปเที่ยว    อยากให้ท่านได้เสนอ
สถานท่ีจะไปดูงาน 
นายสายัณห์  ด่านสันเทียะ   - ผมเห็นด้วยที่จะไปทัศนศึกษาดูงาน   อยากให้เชิญผู้น าหมู่บ้านไปร่วมด้วย
ครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ 8 
นางส าราญ  ภาพขุนทด   - โครงการทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต.ได้เชิญผู้น าท้องที่ เชิญทุกครั้ง เชิญ
ท่านก านันสมาชิก อบต.หมู่ 5    ทุกครั้ง แต่ท่านไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจ  เราไม่ได้ปิดกั้น อยาก
ให้ทุกคนมองความ 

เป็นจริง 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - เราปกครองมี 2 ฝ่าย ฝ่ายท้องถิ่นและฝ่ายท้องที่ ถ้าในหมู่บ้านมีความ
สามัคคีถ้าเราประธานสภา    ประสานไปแล้ว แต่ไม่ให้ความร่วมมือ  แต่ถ้าต่างคนต่างมองคน
ละด้านการพัฒนาก ็

จะติดขัด  การทัศนศึกษาดูงาน ท าให้เราเปิดโลกกว้าง และน ามาพัฒนา
หมู่บ้านของเรา 

นายสุชิน  มะอิสูงเนิน   - ผมเห็นด้วยครับท่ีจะไปทัศนศึกษาดูงาน เพราะเราผ่านสภาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ 5    ผมขอเสนอให้ไปทัศนศึกษาดูงานท่ีจังหวัดจันทบุรี –  ตราด  ครับ 
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - กราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน  จาก
ระเบียบวาระ นายก อบต.    ที่ 4   เรื่อง ทัศนศึกษาดูงาน  มีสมาชิกหลายท่านไม่สบายใจ และ
มีข้อสงสัย  จากท่ี 

สภาได้อนุมัติให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2554  อยากให้ท่านได้เสนอ ในท่ีประชุมว่าจะไปทัศนศึกษาดูงานท่ีไหนดี   
และสมาชิกได้เสนอให ้
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เชิญทางผู้น าหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย  ทาง อบต.ได้ประสานกับ ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้านทุกครั้ง ทุกเรื่อง เพราะเราให้เกียรติผู้น าท้องที่เสมอ เราท าทุก
อย่างเพื่อความสามัคคี  เรื่องการไปทัศนศึกษาดูงานท่ีผ่านมา มีผู้ติดตาม
มากเกินไป  คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญเพื่อเกิดประโยชน์   มา
พัฒนาต าบลเรา 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรไหมครับเชิญครับ  ถ้าไม่มี ผมขอสรุปมติที่
ประชุมประธานสภา    เสนอไปทัศนศึกษาดูงานไปจังหวัดจันทบุรี -  ตราด   



 
ระเบียบวาระที่  5    - เร่ือง อื่นๆ   
 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือมีปัญหา
เรื่องอะไรที่ประธานสภา    จะชี้แจงในที่ประชุมไหมครับเชิญครับ  
นายวินัย  ธงสันเทียะ   - ผมอยากทราบเรื่องบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  งบประมาณ  100,000  บาท  
สมาชิก อบต.หมู่ 3    จ านวน  2  หลังๆ ละ  50,000  บาท   ปีต่อไปจะด าเนินการหมู่ไหนครับ 
นายประดิษฐ์   โนมขุนทด   - มีสมาชิกสภา ถามเรื่องบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ขอให้ท่านนายกได้ช้ีแจงครับ  
ประธานสภา 
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   -จากท่ีท่านสมาชิกถามเรื่องบ้านเทิดไท้องค์ราชัน   เราได้ผ่านข้อบัญญัติ
งบประมาณนายก อบต.    รายจ่ายประจ าปี 2554  เรื่องบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  ตั้ง
งบประมาณไว้  100,000   

บาท   มีหมู่ 2, 5 ,7,4  ที่ด าเนินการไปแล้ว  เราได้พูดคุยกันตั้งแต่แรกแล้ว 
หมู่บ้าน 

ไหนได้รับการจัดสรรในการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯแล้ว  ครั้งต่อไปจะ
ไม่ได้พิจารณา  จะพิจารณาหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ก่อน  ขอให้ท่านสมาชิก ได้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
ได้ส่งข้อมูลให้กับทาง อบต.  เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบ
คัดเลือกเป็นการต่อไป 

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - เรื่องบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ  เราตั้งงบประมาณไว้ 100,000  บาท อบต.
จัดสรรให้ ประธานสภา    จ านวน  2  หลังๆ ละ  50,000  บาท หมู่บ้านท่ียังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือให้ส่ง 

ข้อมูลให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
นายวินัย  ธงสันเทียะ   - ผมอยากให้ท าเหมือนปีท่ีผ่านมา  หมู่ 3 ยืนยันได้บ้านกาชาดแน่นอน แต่ก็
ไม่ได้  สมาชิก อบต.หมู่ 3    ผมอยากให้สภาร่วมพิจารณาด้วยครับ  
นางสมคิด เมธาวิรัตน์   - บ้านเทิดไท้องค์ราชัน  และบ้านกาชาดไทย ทาง อบต.ได้ท าเรื่องเข้าไป 
เขายืนยันนายก อบต.    ว่าต าบลหนองสรวง  และต าบลพันดุง ได้แน่นอน   เหตุเกิดจาก
ท่านผู้ว่าเกษียณ  

คุณนายผู้ว่าต้องย้ายตามท่านผู้ว่าฯ  เรื่องบ้านกาชาดไม่มีใครประสานงาน
ต่อ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาบ้านกาชาด ปีนี้ เราไม่ทราบว่าท่านผู้ว่าจะพิจารณา
อย่างไร   

ส่วนบ้านเทิดไท้ขอให้สมาชิกได้ส่งข้อมูล พร้อมภาพถ่าย สงให้   อบต. 
เพื่อให้คณะกรรมการระดับต าบลได้พิจารณาร่วมกันว่าจะพิจารณาคัดเลือก
ให้ความช่วยเหลือว่าจะให้ใคร  

นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - มีท่านใดสงสัยจะซักถามเรื่องอะไรไหมครับเชิญครับ  
ประธานสภา 
นางศตพร  จันทนนท์   - ดิฉันขอซักถามเรื่องประปาหมู่ 4  ดิฉันได้ยื่นโครงการแล้วอยากทราบว่า
สภาจะ 
สมาชิก อบต.หมู่ 4    อนุมัติเงินจ่ายขาดเมื่อไร  
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - จากการที่เราได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งท่ี  2 /2554  เมื่อ
วันท่ี  9   
นายก อบต.    กุมภาพันธ์  2554  เราได้ให้ท่านสมาชิกได้เสนอโครงการเข้ามา  เพื่อจ่าย
ขาดเงิน 



สะสม เพื่อท าข้อมูลไว้ประชุมสมัยครั้งต่อไป  และเพื่อให้ช่างได้มีเวลา
ประมาณการ 

     ให้ ท่านสมาชิกได้เสนอโครงการเข้ามาเพื่อให้ช่างได้ประมาณการ เพื่อเป็น
ข้อมูลใน     การประชุมสภาครั้งต่อไป  และให้ดูแผน 3  ปีประกอบในการพิจารณา  
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นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   ท่านเลขานุการสภา ได้นัดส่งโครงการ ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งมี
ส่ง  4  หมู่ ประธานสภา    คือ หมู่  9 , 6,  4, 8    ผมขอให้ท่านสมาชิกได้กลับไปพิจารณา 
และเสนอโครงการ 

เข้ามาภายในวันท่ี  15  กุมภาพันธ์ 2554  มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอะไร
ไหมครับเชิญครับ 

นายสุชิน  มะอิสูงเนิน   - ผมอยากถามกรณีบล็อกคอนเวิร์ส  หนองกระชาย  นานางมุก ผู้รับเหมา
ได้ไปถมสมาชิก อบต.หมู่ 5    ทาง ไม่ได้ถมตัวบล็อก  ท าให้ทางไม่ได้ระดับ  อยากให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้ไป 

ตรวจสอบแก้ไขครับ 
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - กรณี บล็อกคอนเวิร์ส เส้นหนองกระชายฯ ทางคณะผู้บริหาร และช่างได้
ออกไปนายก อบต.    ตรวจสอบแล้ว และได้แจ้งผู้รับเหมาให้ด าเนินการแก้ไข เราได้ให้ท่านรอง
เปรม 

ออกไปตรวจสอบ  และได้แจ้งกับผู้รับเหมาให้ด าเนินการแก้ไข  แต่โครงการ
ตรงนี้เป็นงบนอกท้ังหมด มีหลายจุด บล็อกคอนเวิร์ส สูงกว่าถนน  

นายมัชชา  ดงสันเทียะ   -  ท่อแตกจุดบริเวณทางโค้ง เส้นทาง หมู่ 7 –หมู่ 8 เขตสายโทรศัพท์ เป็น
อันตรายสมาชิก อบต.หมู่ 7    ต่อชาวบ้าน  ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไข  
โดยน าท่อขนาด  80   

ลบ.เมตร ไปวาง  
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - อยากให้ท่านสมาชิกได้ยื่นค าร้องเข้ามา แจ้งให้ อบต.ทราบ  จะได้
พิจารณาแก้ไขนายก อบต.    และด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป    
     -ขอขอบคุณท่านสมาชิกได้ให้ความร่วมมือในการเปิดโครงการกีฬาต้านยา
เสพติด  

ต าบลหนองสรวง  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2554 ซึ่งการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  และในวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2554  ขอเชิญสมาชิก
ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด  2554  ซึ่งในพิธีปิด 
เราได้เชิญนักวอลเลย์บอลไทยแลนลีก มาตีวอลล์เลย์ให้ด ู
- เรื่องท่านปลัดอภิชาติ  ชุ่มวงจันทร์   จะย้ายไป อบต.ท่าอ่าง อ าเภอโชค
ชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ในวันท่ี  1  มีนาคม  2554  ทางคณะผู้บริหารได้
ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ได้จัดงานเลี้ยงส่ง  พร้อมเลี้ยงรับ และเลี้ยง
คณะกรรมการ  ในวันท่ี  27 กุมภาพันธ์  2554 ขอเชิญสมาชิก ร่วมงานพิธี
ปิดกีฬา / งานเลี้ยงส่งต้อนรับท่านปลัดจึงน าเรียนให้ท่านทราบ 

นายไมล์  มณีเขียว    - ผมขอเสริมท่านนายก กีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติแข่งขัน กับกองทัพภาคที่  
2 ซึ่ง 
รองนายก อบต.     อ าเภอขามทะเลสอไม่มีใครจัดมาก่อน มีหนองสรวงท่ีเดียวท่ีจัด  
นายสุชิน  มะอิสูงเนิน   -เวลาปิดกี่โมงครับ  ผมจะได้ประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านได้ถูกต้อง  
สมาชิก อบต.หมู่ 5 
นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - เดี๋ยวเราจะประสานอีกครั้ง  



นายก อบต. 
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   -  ฝากท่านนายกได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ และน ารถ  อบต. ออก
ประกาศ 
ประธานสภา    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกทาง  
นางส าราญ  ภาพขุนทด   - กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันอยาก
ถามถนนท่ีสมาชิก  อบต.หมู่ 5    ช ารุดเสียหาย ที่ผ่านมางบฉุกเฉินไม่สามารถท าได้ 
เพราะแม็คโครเข้าไปไม่ได้   จุดนา 

นางนก  จุดหนองพวง  นาลุงเลิศ  นานางสนิท ฯ  เยอะมากเลยคะท่าน
ประธาน  มีงบประมาณตรงไหนท่ีสามารถมาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนแก่
ชาวบ้านได้ ขอฝากทางคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ดิฉันอยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาประปา 
หมู่ 4 เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนจริง ๆ ถ้าไม่รีบแก้ไขชาวบ้านเดือดร้อน 

นายภู  โอมฤกษ์    - ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาเราจะได้ท าไม่ทราบเหตุผลอะไรจึงยกเลิก  
สมาชิก อบต.หมู่ 3 
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นางสมคิด  เมธาวิรัตน์   - กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกท่ีทรงเกียรติทุกท่านคะ  จากท่ี
ท่านสมาชิกนายก อบต.    หมู่ 5 ถามเรื่องงบประมาณ และปัญหาถนนเส้นทางที่ช ารุด
เสียหายหลายจุด  อยาก 

ให้สมาชิกเขียนค าร้องเข้ามา  และขอฝากให้ท่านสมาชิกเคลียร์พื้นที่ในการ
ด าเนินงานของผู้รับเหมาให้ด้วย เพราะการเคลื่อนย้ายรถจักรไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายเข้าไปด าเนินการได้  และให้เคลียร์พื้นที่ข้างเคียงเพื่อสะดวกใน
การด าเนินการ  ส่วนเรื่องงบประมาณ รองบประมาณเงินอุดหนุน  ซึ่งตอนนี้
มีเงินอุดหนุนเข้า อบต.  จ านวน  3  ล้านกว่าบาท  สามารถด าเนินการได ้

นายวินัย  ธงสันเทียะ   - การท างานอยากให้มีกฎเกณฑ์ในการด าเนินงาน บางจุดเสียหายจริงก็
อยากให้ช่วยสมาชิก อบต.หมู่ 3    ด าเนินการแก้ไข  
นายสุวรรณ  แนมขุนทด   - ผมสงสัยเรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดโครงการกีฬาต้านยา
เสพติด สมาชิก อบต.หมู่ 9    ปี 2554  สมาชิกบางคนไม่มีรายชื่อ  
นางส าราญ  ภาพขุนทด   -ดิฉันอยากให้ทุกคนมีความรับผิดชอบหน้าท่ี  เรามีมติแล้วให้จัดโครงการ
กีฬาต้านสมาชิก อบต.หมู่ 5    ยาเสพติดฯ และขอความร่วมมือทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม  
นายประดิษฐ์  โนมขุนทด   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ฯ  ใน
ค าสั่งได้ประธานสภา    แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองสรวงทุกคน   ในวันท่ี  27  
กุมภาพันธ์  2554  เป็น 

พิธีปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดต าบลหนองสรวง  ประจ าปี 2554  ก็ขอ
ความร่วมมือสมาชิกทุกท่านรวมพลังกันอีกครั้ง   อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม
สร้างความสามัคคีในองค์กรของเรา ซึ่งในพิธีปิดมีกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลน
ลีก  และในตอนเย็นจะมีการเลี้ยงรับ – ส่ง ท่านปลัด   ท่านจะเดินทางใน
วันท่ี  1  มีนาคม  2554  และเลี้ยงคณะกรรมการในการจัดการโครงการ
กีฬาต้านยาเสพติดฯ ด้วย  ส่วนเรื่องสถานท่ี เวลา ทางเลขานุการสภา
จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง  ประชุมสภาสมัยต่อไปเดือนมิถุนายน  2554   
ก าหนดประชุมวันไหนเดี๋ยวเลขานุการสภาจะท าหนังสือแจ้งให้ท่านทราบอีก
ครั้ง   มีท่านใดจะเสนอแนะหรือมีข้อซักถามเรื่องอะไรไหมครับเชิญครับ  
ถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และกล่าวปิดประชุม 



 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
   

 
           (ลงช่ือ )         เสน่ห์   เจิมขุนทด           ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                         ( นางเสน่ห์  เจิมขุนทด  ) 
                                                                      เลขานุการสภา อบต.หนองสรวง 
 
 
 
               (ลงช่ือ )      ประดิษฐ์   โนมขุนทด    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                                    ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด )  
                                                                         ประธานสภา  อบต. หนองสรวง 

 
 

 


